



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
19 มิถุนายน 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 18 มิ.ย. ผู้ติดเชื้อใหม่ 3,058 ราย ติดเชื้อสะสม 210,782 ราย หายป่วยเพิ่ม 4,094 ราย หายป่วยสะสม 176,410 ราย ยังรักษาอยู่ 32,795 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 22 ราย เสียชีวิตสะสม 1,577 ราย สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 178,585,869 ราย เสียชีวิต 3,866,633 ราย รักษาหาย 163,102,896 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ แอฟริกา** เผชิญการระบาดรอบสาม **ออสเตรเลีย** รัฐนิวเซาท์เวลส์บังคับสวมหน้ากากอนามัยในระบบขนส่งสาธารณะหลังพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลตา **เกาหลีใต้** ฉีดวัคซีนแบบผสมผสานให้ประชาชน เนื่องจากได้รับวัคซีนโครงการโคแวกซ์ล่าช้า **บังคลาเทศ** ขยายการบังคับใช้ข้อจำกัดการเดินทางและขนส่งของสาธารณสุขทั่วประเทศจนถึง 15 ก.ค. **อินโดนีเซีย** แพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกว่า 350 คน ติดเชื้อโควิดทั้งที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว **มาเลเซีย** อนุมัติใช้งานกรณีฉุกเฉินแก่วัคซีนแบบฉีดโดสเดียวของ บ.แคนซิโน **มอสกัว** โควิดสายพันธุ์เดลตาระบาดหนัก ติดเชื้อรายวันสูงสุดนับตั้งแต่มีการระบาด

ประเด็นสำคัญ

1.แม่บ้านสภาคัดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ผจก., ข่าวสด, sanook, thansettakij, bangkokinsight,)

-รัฐสภาพบแม่บ้านติดเชื้อโควิด 2 ราย รายแรกพนักงานเก็บงานในโรงอาหารฝั่งสภาผู้แทนราษฎร วัย 63 ปี ติดเชื้อจากคนในครอบครัว อีกรายปฏิบัติงานในห้องรับรอง ครม. ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. ทำเนียบฯ แจงผู้สัมผัสใกล้ชิดให้ดำเนินการตามมาตรการของ สร. แล้ว ด้าน นายกฯ และคณะทำงาน เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 แล้ว ผลการตรวจทุกคนเป็นลบ

2.การบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, mcot, INN) ทวีตช่อง 3, 7, 9, TNN, NBT, Thaipbs

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. ให้สัมภาษณ์ว่า กรมควบคุมโรคได้รับวัคซีนแอสตราเซนเนกา 1 ล้านโดส ตรวจรับและคัดแยกแล้วจะเร่งกระจายไม่เกิน 19 มิ.ย. 2564 สัปดาห์นี้รวมวัคซีนเข้ามาประมาณ 1.58 ล้านโดส และ 24 มิ.ย. จะมีวัคซีนซิโนแวคเข้ามาเพิ่มเติม 2 ล้านโดส ยืนยันว่าวัคซีนไม่ขาดแคลน แผนจัดส่งวัคซีนแอสตราฯ เดือนละ 10 ล้านโดสเป็นไปตามที่ตกลง หากมีวัคซีนเข้ามาเพิ่มเติมจะส่งไปในแต่ละพื้นที่ตามสัดส่วนที่ศบค.กำหนด ทั้งนี้ สัญญาการจัดส่งวัคซีน เป็นความตกลงของกรมควบคุมโรคและบ. แอสตราฯ รมว.สร.เพียงสนับสนุนเรื่องงบประมาณและการนำเข้าพิจารณาใน ครม.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ การฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อมีผู้จองคิวฉีดเต็มจนถึง 19 มิ.ย. 2,000 คน เมื่อสร.ได้รับวัคซีนแอสตราฯ เพิ่ม คาดว่าการฉีดในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังที่ถูกเลื่อนนัดในการระบบหมอพร้อมจะกลับมาดำเนินการได้ตามปกติภายในสถานพยาบาล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

-นายกฯ โทรศัพท์พูดคุยกับ นายหยาง ชิน อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เพื่อเจรจาซื้อวัคซีนเพิ่มเติม ซึ่งอุปทูตจีนยืนยันว่าจะส่งมอบวัคซีนเพิ่มจากยอดที่จองซื้อไว้ก่อนหน้านี้ในเดือน มิ.ย. คือ ซิโนแวค 2 ล้านโดส และซิโนฟาร์มอีก 1 ล้านโดส

3.ผ่อนคลายมาตรการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผจก., บ้านเมือง, nationtv, thansettakij, bangkokinsight, springnews, tnnthailand)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. เผยมาตรการผ่อนคลายตามโซนพื้นที่ทั่วประเทศ โดยพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) คือ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ จัดกิจกรรมรวมตัวได้มากกว่า 50 คน บริโภคในร้านอาหารได้ไม่เกิน 50% เปิดไม่เกิน 23.00 น. งดจำหน่ายสุรา ศูนย์การค้าเปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. สถานศึกษา สถานที่เล่นกีฬายังไม่ให้เปิด ยกเว้นสถานที่กลางแจ้งเปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. การแข่งขันต้องมีผู้ชมส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุด 11 จังหวัด ให้รวมตัวได้มากกว่า 100 คน อนุญาตเปิดไม่เกิน 23.00 น. งดจำหน่ายสุรา ห้างเปิดได้ตามปกติ ใช้อาคารเรียนได้แต่ต้องขออนุญาต คกก.โรคติดต่อจังหวัด สถานที่เล่นกีฬาเปิดบริการได้ทุกประเภทไม่เกิน 21.00 น. บังคับใช้ 21 มิ.ย. 2564

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, TNN)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. เผย ที่ประชุมศบค. เห็นชอบแนวปฏิบัติในการถ่ายรายการโทรทัศน์ ละคร ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ โดยก่อนถ่ายทำรายการต้องขออนุญาตใช้พื้นที่และปฏิบัติตามมาตรการของแต่ละระดับพื้นที่การแพร่ระบาด มีมาตรการคัดกรอง ชักประวัติ จัดไหม้ไลน์ก่อนวันเข้ารวมถ่ายทำไม่น้อยกว่า 7 วัน ควรมีการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ใน 72 ชั่วโมง มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน ต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA และทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นนักแสดงที่เข้าฉาก ผู้เข้าร่วมประกวดร้องเพลงที่จัดพื้นที่ไว้ ผู้ร่วมรายการเกมโชว์ถอดหน้ากากได้คราวละ 1 คน

และผู้ประกาศข่าวต้องจัดให้มีฉากกัน มีผลบังคับใช้ 21 มิ.ย.นี้ เป็นต้นไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, แนวหน้า

-นายสิปปบุบวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอความร่วมมือวัดทั่วประเทศงดจัดกิจกรรมทุกประเภท แต่ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เดือน ก.ค.นี้ ผ่อนคลายให้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทได้ โดยมีมาตรการดังนี้ 1.การประกอบพิธีในพระอุโบสถ ต้องสวมหน้ากากและเว้นระยะตามความเหมาะสม 2.ผู้ที่เข้าร่วมพิธีในพระอุโบสถให้พิจารณาเฉพาะเท่าที่จำเป็น 3.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด 4.ผู้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทจะต้องนำไปรับรองผลการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ครั้งที่ 1 และ 2 หรือไปรับรองการฉีดวัคซีนโควิดครบทั้ง 2 ครั้ง มาแสดงต่อพระอุปัชฌาย์หรือผู้รับผิดชอบการจัดพิธีของวัด

4.จุฬาฯ รับอาสาสมัครฉีดวัคซีนโควิดสลับชนิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติ, เดลินิวส์, มติชน, springnews, newtv.

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาฯ เผย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับอาสาสมัครร่วมโครงการวิจัยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มที่ 1 และ 2 แบบสลับชนิด โดยแบ่งเป็น กลุ่มที่ 1 ฉีดเข็มที่ 1 เป็นซิโนแวค และ เข็มที่ 2 เป็นแอสตราเซนเนกา กลุ่มที่ 2 ฉีดเข็มที่ 1 เป็นแอสตราเซนเนกา และเข็มที่ 2 เป็นซิโนแวค โดยการฉีด 2 เข็มต่างชนิดกันมีประโยชน์ในกรณีที่วัคซีนขาดแคลน และต้องการฉีดเข็มแรกให้มากที่สุด โดยไม่ต้องเก็บวัคซีนไว้เข็มที่ 2

5.การจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติ

-ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊กเรื่องการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ครั้งที่ 1 มีองค์กรที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนทั้งสิ้น 5,199 องค์กร รวม 476,682 คน มากสุดคือ ภาคธุรกิจบริการด้านอุปโภคและบริโภค ขณะที่หน่วยงานราชการและอปท.ยังไม่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้อยู่ โดยระบุว่า กลุ่มอปท. และกลุ่มอื่น ๆ อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดเพื่อลำดับความสำคัญของกิจกรรม ความเสี่ยง และกลุ่มผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN

-ดร.สิทธิวัฒน์ กำกั้ววงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. รพ.อินเตอร์เมดิคัลแคร์ แอนด์ แล็บ เปิดเผยว่า ได้ลงทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้ว พร้อมให้บริการฉีด 25 มิ.ย.นี้เป็นต้นไป ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนกว่า 35,000 ราย ตั้งเป้าฉีดให้ครบ 50,000 ราย ภายในไตรมาส 3/2564

6.อาการเด่นของผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์ใหม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

-นักวิจัยของ WHO เผย ไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลตาอาจทำให้เกิดอาการที่แตกต่างไปจากเดิม อาการเด่นอันดับ 1 คือ ปวดศีรษะ ตามด้วยเจ็บคอน้ำมูกไหล และไข้ ส่วนอาการหลักของไวรัสโควิดสายพันธุ์ดั้งเดิม คือ ไอและสูญเสียการรับรสและกลิ่น ปัจจุบันมีรายงานน้อยมาก ขณะที่ผู้ติดเชื้อวัยหนุ่มสาวจะมีอาการเหมือนกับเป็นไข้หวัดมากขึ้น อาการเด่น คือ ปวดศีรษะ

7.ปลัดอำเภอป่วยโควิดเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-ศิริราชพยาบาล ระบุ กรณีปลัดอำเภอฝ่ายทะเบียน อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เสียชีวิตหลังรักษาตัวจากโรคโควิด 19 ไม่สามารถให้ความเห็นได้ว่าเกิดจากอะไร ต้องดูรายละเอียดผลตรวจ ผลเลือด และผลเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ อาจจะไม่เป็นโควิดเลย หรืออาจจะเป็นรอยโรคจากโควิดที่ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงแล้วทำให้มีโรคแทรกซ้อนที่หลัง ซึ่งต้องพิจารณาว่าเกี่ยวกับโรคโควิดที่เกิดก่อนหน้าหรือไม่

8.ยกเลิกกักตัวฟรี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-โฆษก ศบค. ระบุ ศบค.ยกเลิกกักตัวฟรี คนไทยบินเข้าประเทศต้องเสียค่าโรงแรมเอง เริ่มมีผล 1 ก.ค. ยกเว้นแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศ และกลุ่มเปราะบาง

9.คลังเตอรืใหม่และการระบาดในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., INN)

-อุดรธานี ดำเนินคดีหนุ่มโรงงานมาจากปทุมฯ รู้ว่าเพื่อนติดเชื้อแต่ไม่กักตัวเอง เข้าร่วมงานศพ ตั้งวงสุรา พบผู้เสี่ยงสูงกว่า 200 คน **ประจวบคีรีขันธ์** พบผู้ป่วยมากที่สุดใน อ.หัวหิน 48 ราย คลังเตอรืโรงงานลับปะรดกระป๋องติดเชื้อสะสมแล้ว 397 ราย **นครศรีธรรมราช** ยังมีกรลักลอบตั้งวงเล่นพนันต่อเนื่องทั้งในงานศพ ในบ้าน ในสวนปาล์มน้ำมัน-ยางพารา จึงยกระดับมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด ผู้ว่าฯ สั่งตั้งรางวัลนำจับครั้งละ 3,000 บาท **ชัยนาท** ประกาศปิดโรงเรียนหลังพบผู้ปกครองติดเชื้อโควิดแล้ว 3 แห่ง **นครราชสีมา** ปิด 2 หมู่บ้าน สกัคคลังเตอรืครอบครัว **ปัตตานี** ป่วยเพิ่ม 69 ราย เสียชีวิต 2 ราย ล็อกดาวน 2 หมู่บ้าน **พังงา** คลังเตอรืแพปลาแรงงานพม่าติดเชื้อ 51 ราย **สงขลา** ล็อกดาวนชุมชนป้อม 6 หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อ 18 ราย **สมุทรปราการ** พบติดเชื้อใหม่ 239 ราย **ชลบุรี** ติดเชื้อเพิ่ม 142 ราย เร่งตรวจเชิงรุกคลังเตอรืสถานประกอบการ 8 แห่ง รวมถึงตลาด แคมป์คนงานก่อสร้าง และชุมชน **เชียงราย** ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย

10.เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ one31

ประเด็นข่าว

-จ.นครปฐม พบชายวัย 59 ปี เสียชีวิตภายในร้านนวดแผนไทย พนักงานนวดให้ข้อมูลว่า ระหว่างนวดผู้เสียชีวิตบนแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก หน้ามืด สอบสวนทราบว่าฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่ 2 เมื่อ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา จะสอบสวนหาสาเหตุต่อไป

มาตรการ สธ. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยความคืบหน้าการฉีดวัคซีนให้แก่ อสม. ว่า วันที่ 13 พ.ค.-14 มิ.ย. 2564 มีอสม. ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก 236,167 คน และเข็มสอง 118,560 คน ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้กับอสม.จนครบ 1.5 ล้านคนทั่วประเทศ ภายในเดือน ก.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-นพ.สุวธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย มีศาสนสถานประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus 12,198 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 10,484 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ 1,714 แห่ง ย้ำศาสนสถานยังต้องปฏิบัติตามมาตรการของ สธ. อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยจากโรคโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กทม.ธุรกิจ, สยามรัฐ, thailandplus)

-อธิบดีกรมอนามัย เผย หลังเปิดเรียนเมื่อ 14 มิ.ย.ที่ผ่านมา หลายจังหวัดพบเด็กนักเรียนติดเชื้อโควิด 19 ส่วนใหญ่ติดจากบุคคลในครอบครัว จึงต้องสร้างเกราะป้องกัน 3 ด้านเพื่อลดการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ 1) ด้านสาธารณสุข ให้หยุดงานไม่ออกไปนอกบ้าน/ที่พักอาศัย ไม่เดินทางไปที่ชุมชนหรือที่สาธารณะอย่างน้อย 14 วัน เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและไม่คลุกคลีกับเด็ก ผู้มีโรคประจำตัวและผู้สูงอายุในบ้านโดยเด็ดขาด 2) ด้านอาหาร กินอาหารที่มีประโยชน์ ปรงสุก สะอาด พักผ่อนให้เพียงพอ และควรแยกกินอาหาร 3) ด้านสุขอนามัย สวมหน้ากากตลอดเวลา แยกใช้ห้องน้ำ ห้องส้วมจากผู้อื่น แยกขยะหน้ากากอนามัยปิดปากถุงให้สนิท ส่วนสถานศึกษาที่ยังเปิดเรียน ขอให้คุมเข้มตามมาตรการของ สธ. รวมทั้งพิจารณารูปแบบการเรียนตามความเหมาะสมและความพร้อมของแต่ละโรงเรียน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-อธิบดีกรมอนามัย เน้นย้ำโรงงานใช้ 4 มาตรการหลักคุมเข้มการแพร่ระบาดโควิด 19 ได้แก่ มาตรการด้านการป้องกันโรค มาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มาตรการเสริมโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่ และมาตรการเมื่อพบผู้ติดเชื้อ พร้อมย้ำทุกโรงงานประเมินความเสี่ยงผ่าน Thai Stop COVID Plus ส่วนพนักงานประเมินผ่านไทยเซฟไทย คัดกรองโรคก่อนเข้าที่ทำงาน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผอ.สำนักส่งเสริมสุขภาพ และ ผศ.พ.อ.ปริศนา พานิชกุล รอง ผอ.สุตินรีเวช รพ.พระมงกุฎฯ ให้ข้อมูลเรื่อง "แม่ท้องก็สามารถฉีดวัคซีนโควิดได้" ว่า ให้แจ้งแพทย์รพ.ที่ไปฝากครรภ์ หรือลงทะเบียนขอฉีดตามขั้นตอน หากอยู่ต่างจังหวัดแจ้งผ่านอสม. โดย 1.แม่ท้องที่มีโรคประจำตัวกลุ่มเสี่ยง NCDs หรือมีน้ำหนักตัวมาก ถือว่าเสี่ยงติดเชื้อสูงควรได้รับวัคซีน 2.แม่ท้องที่โอกาสรับเชื้อสูง เป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือมีคนร่วมบ้านที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ แม่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคสูง หรืออาศัยอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด ไม่สามารถเว้นระยะห่างจากผู้อื่นได้ หรือต้องพบปะติดต่อกับผู้อื่นบ่อยๆ ส่วนแม่ท้องทั่วไป กรมฯ อยู่ระหว่างการประสานงานกับคกก.วัคซีนแห่งชาติ เพื่อให้สามารถรับวัคซีนได้ ซึ่งปัจจุบันองค์กรแพทย์ต่างๆ ยืนยันว่าแม่ที่ท้องมีความเสี่ยงเทียบเท่ากับผู้หญิงจำเป็นต้องได้รับวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นพ.อดิศักดิ์ ภัตดาตั้ง ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า สถาบันฯ ขอความร่วมมือผู้ปกครองเตรียมความพร้อมบุตรหลานในการเรียนออนไลน์และการสื่อสารทางไกล (DLTV) ตามที่สถานศึกษากำหนดให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย คือ 1.ประสานกับสถานศึกษาในรูปแบบการเรียนการสอน (ตารางเรียน, การมอบหมายงาน ฯลฯ) 2.จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเรียนให้พร้อม (คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, ทีวี ฯลฯ) 3.จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศการเรียน 4.ควบคุมเวลาในการเรียนและดูแลพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ 5.ประสานกับครูประจำชั้นอย่างสม่ำเสมอ ในการอัปเดตข้อมูลต่างๆ ของบุตรหลาน 6.มีช่วงเวลาผ่อนคลายหรือเสริมกิจกรรมที่ชอบหลังจากการเรียนเสร็จสิ้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกำหนดเปิดประเทศใน 120 วัน ว่า ไม่ใช่การเคาท์ดาวน์แต่เป็นการทยอยเปิด โดยทุกจังหวัดต้องเตรียมความพร้อมในส่วนของตัวเอง เช่น จ.ภูเก็ต มีความพร้อมก็เปิดได้ก่อน ไม่ถึง 120 วัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ก.ศึกษาธิการ ระบุ เปิดเรียน 5 วัน พบครู-นร.หลายจังหวัดติดโควิดเพิ่ม ส่วนใหญ่ติดจากผู้ปกครอง ยืนยันยังไม่พบการแพร่ระบาดใน รร. ได้ประชุมหาแนวทางแก้ไขร่วมกับกรมอนามัย ล่าสุดฉีดวัคซีนให้ครูแล้วกว่าแสนคน และรร. 99.6% ผ่านประเมิน Thai Stop Covid Plus ย้ำเฝ้าระวังเข้มงวดมากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-นายวัลลภ นาคบัว รองปลัด ก.ยุติธรรม กล่าวถึงสถานการณ์โควิดในเรือนจำและทัณฑสถาน ว่า ภาพรวมมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง ควบคุมการระบาดได้ดี มีผู้ต้องขังติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 6,676 ราย รักษาหายสะสม 27,323 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวม 31 ราย

ประเด็นข่าว

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะทำพิธีตัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทย 4 สายพันธุ์ ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันที่ 21 มิ.ย.นี้ เวลา 10.00 น. เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการศึกษาวิจัยต่อไป โดยกรมฯ ได้ร่วมกับ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร และม.มหิดล พัฒนากัญชาพันธุ์ไทย 4 พันธุ์ คือ พันธุ์ทางกระรอกภูพานเอสที 1, พันธุ์ทางเสือสกลนครที่ 1, พันธุ์ตะนาวศรี ก้านขาวดับเบิลยูเอ 1 และพันธุ์ตะนาวศรีก้านแดงอาร์ดี 1 และทดลองปลูกในระดับห้องทดลอง คาดหวังว่าในอนาคตจะสามารถนำพันธุ์กัญชาไทยไปส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจต่อไปได้

-นายอนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นประธานในการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านม่วงไข่ ต.บ้านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ระบุ ได้ขับเคลื่อนมาเกือบ 2 ปี โดยช่วงปีแรกเป็นการดำเนินการด้านการแพทย์และตำรับยาต่างๆ นำเข้าบัญชียาหลักเพื่อเบิกจ่ายได้ ปัจจุบันมาถึงการนำมาใช้เป็นพืชเศรษฐกิจ คาดว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ในอนาคต

การผลิตน้ำส้มบรรจุขวด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(มติชน, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus, ch7, springnews, newtv, js100, amarintv, mcof, pptvhd36) ทีวีช่อง TNN

-นพ.วิฑิต สฤกษ์ชัยกุล รองเลขาธิการ ออย. ซีแจ้งกรณีการขออนุญาตสถานที่ผลิตน้ำส้ม ว่า ผู้ผลิตที่จำหน่ายโดยตรงกับผู้บริโภคไม่ต้องขออนุญาตกับ ออย. แต่ต้องดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ส่วนน้ำส้มที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทส่งขายตามร้านค้าต่างๆ ต้องขออนุญาตก่อน รวมทั้งต้องมีฉลากแสดงชื่อสินค้า สถานที่ผลิต ส่วนประกอบ เลข ออย. 13 หลัก ผู้ประกอบการสามารถศึกษารายละเอียดการยื่นคำขอจากคู่มือประชาชน ทั้งนี้ ออย.ยินดีให้คำปรึกษาและพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ผลิตน้ำส้มบรรจุขวดทั้งรายใหญ่และรายย่อย โดยผู้ประกอบการในกทม. ติดต่อได้ที่ ออย. ผู้ประกอบการในต่างจังหวัด ติดต่อได้ที่ สสจ.

ครีมและยาที่หญิงตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, js100, thailandplus, amarintv

-นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีและโฆษกกรมการแพทย์ เตือนหญิงตั้งครรภ์โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนแรก พึงระวังครีม/ยาที่อาจส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ ได้แก่ 1) ยารักษาสิวกลุ่มกรดวิตามินเอ รวมถึงสารอนุพันธ์ ในรูปแบบยารับประทานและยาทา ซึ่งสามารถดูดซึมเข้ากระแสเลือดและผ่านรกไปยังทารกในครรภ์ ทำให้ทารกพิการแต่กำเนิดได้ 2) ยารักษาสิวกลุ่ม Benzoyl peroxide และ Salicylic acid (BHA,BHT) ยารักษาฝ้า/จุดด่างดำที่ใบหน้า ที่มีส่วนประกอบของสารไฮโดรควิโนน ซึ่งสามารถซึมเข้าสู่กระแสเลือด และมีผลต่อทารกในครรภ์ 3) ยาลดเม็ดสีที่มีส่วนผสมของปรอท ปนเปื้อนในครีมบางยี่ห้อในท้องตลาด เป็นอันตรายทั้งต่อมารดาและทารกในครรภ์ 4) ครีมกันแดดกลุ่ม chemical sunscreen โดยเฉพาะ Oxybenzone, Octyl methoxycinnamate, Avobenzone, Dioxybenzone, Octocrylene และ para-aminobenzoic acid (PABA) อาจเกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ แนะนำให้ใช้ครีมกันแดดในกลุ่ม Physical sunscreen โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น Non-nanoparticle formulation ส่วนครีมบำรุงผิว รักษารอยแตกถลอก แนะนำให้ใช้ครีมที่ให้ความชุ่มชื้น ไม่มีส่วนผสมของน้ำหอม/สารที่มีวิตามินเอ กรดวิตามินเอเป็นส่วนประกอบ หากมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ แนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

แนวทางการเปิดสวน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ

-นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ระบุ กรมฯ ได้จัดทำแนวทางการเปิดสวน โดยยึดมาตรการ 3 สร้าง คือ สร้างมาตรฐาน สร้างความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการป้องกันโควิด 19 กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่ออกกำลังกายภายในสวนต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการพื้นฐาน คือ การสวมหน้ากาก เมื่อเข้าในพื้นที่และขณะเดินออกกำลังกาย ยกเว้นขณะออกกำลังกายระดับปานกลาง-หนัก เช่น วิ่ง นอกจากนี้ ให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร และไม่จับกลุ่มคุยกันหรือจับกลุ่มกันเดิน และควรมีการวางแผนช่วงเวลาทั้งก่อนและหลังทำกิจกรรมให้ล้างมือ เมื่อกลับถึงบ้านให้เปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที ส่วนสถานที่ ขอให้จัดคัดกรองพนักงานและผู้ให้บริการ ทำความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ และจำกัดจำนวนคนใช้บริการ เป็นต้น

อาหารบำรุงปอด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, thejournalistclub

-อธิบดีกรมอนามัย แนะนำ 10 แหล่งอาหารหาง่าย ช่วยบำรุงปอด ได้แก่ ขิง พริกหวาน แอปเปิ้ล ฟักทอง ขมิ้นชัน มะเขือเทศ ธัญพืชเต็มเมล็ด น้ำมันมะกอก หอยนางรม และผลไม้ตระกูลเบอร์รี่